

# กสท เดินหน้า CAT e-auction อย่างครบวงจรด้าน การประมูล



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานบริการ CAT e-auction โดยมี ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าว ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงบริการ CAT e-business ที่มีการให้บริการที่หลากหลาย เช่น บริการ CAT Conference, CAT e-smart farm, CAT e-exhibition, CAT e-logistics, CAT e-entertainment และรวมทั้ง CAT e-auction ซึ่ง CAT เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางสำหรับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการรองรับการให้บริการพร้อมทุกด้าน ทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ทันสมัย สถานที่ในการประมูลมากกว่า 100 สำนักงานบริการทั่วประเทศ พนักงานที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ทุกการประมูล เป็นไปอย่างราบรื่น น่าเชื่อถือ ยุติธรรม และโปร่งใส

CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์กรภาครัฐทั่วประเทศต่างไว้วางใจ โดยจากสถิติการให้บริการตั้งแต่ปี 2551 – 2555 มีจำนวนโครงการที่ให้บริการกว่า 50,000 โครงการ และสามารถประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลกว่า 25,000 ล้านบาท กอปรกับรายงานสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 จากกรมบัญชีกลาง รายงานว่า กสท เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางที่มีจำนวนครั้งการประมูล มีมูลค่าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายได้ค่าบริการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีระดับความโปร่งใสและเป็นกลางจากความเห็นของผู้ค้าสูงสุดกว่าผู้ให้บริการตลาดกลางรายอื่น ฯลฯ

CAT ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับบริการ CAT e-auction ในปี 2556 โดยประกาศที่จะเดินหน้ารักษาการเป็นผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป และในไตรมาสแรกจะบุกตลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตัวจริงด้านการประมูล โปร่งใส รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมายข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ เน้นทำการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ สำหรับบริการ e-business ออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและประชาชน เตรียมความพร้อมและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เขียน ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเห็นการขยายตัวการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  
มากขึ้น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนอง